

ชื่อเรื่อง	การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลสตึก ตำบล สตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์		
ผู้วิจัย	ศิริพงษ์ วีระภัทรกุล		
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	รองศาสตราจารย์ประจัน คณะวัน	ที่ปรึกษาหลัก	
	รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์	ที่ปรึกษาร่วม	
ปริญญา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		
สถานศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	ปีที่พิมพ์	2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์ การเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้านการเมืองการเลือกตั้ง และด้านการติดตามตรวจสอบ

การเลือกตั้งกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ์และมอร์แกน(Krejcie & Morgan) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 368 คน แล้วทำการสุ่มกระจายไปยังชุมชนต่างๆ ตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ และแบบปลายเปิด (Open-ended Form) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.9499 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรณรงค์ การเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ คือ ด้านการรณรงค์การเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้านการเมืองการเลือกตั้ง และด้านที่มีค่าต่ำสุด คือ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ต้องการให้หน่วยงานของเทศบาลโฆฆณาและประชาสัมพัันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รับรู้ถึงกำหนดการเลือกตั้งตั้งแต่วันประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้มากยิ่งขึ้น รองลงมา คือ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีแนวทางในการร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการซื้อสิทธิขายเสียงของการเลือกตั้ง และต้องการให้หน่วยงานของเทศบาลจัดการเลือกตั้งด้วยความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคต่อผู้สมัครทุกคน ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University